

กลุ่มประเทศ MERCOSUR และ EU ผลักดันข้อตกลงทางการค้าเพื่อ ยกเว้นภาษีการนำเข้าสินค้าเกษตรบางประเภทระหว่างกันภายในอีกสองปี

กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินาเผยถึงหนึ่งในผลประโยชน์หลักที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) ประกอบด้วย อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย กับสหภาพยุโรป (EU) คือ การยกเว้นภาษีนำเข้าโดยทันทีหลังจากที่ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับสินค้านำเข้า ๗๖ ที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากกลุ่มประเทศ MERCOSUR เช่น ถั่วเหลือง เนื้อสัตว์ ปลา และผลไม้ และหลังจากนั้นจะครอบคลุมสินค้าส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา ๔ ปี ๗ ปี และ ๑๐ ปี ทั้งนี้ คาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ได้ภายในอีกหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีข้างหน้า

ในทางกลับกัน สินค้าที่กลุ่มประเทศ MERCOSUR นำเข้าจากสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นภาษีการนำเข้าโดยทันทีเพียงร้อยละ ๑๓ ของสินค้าทั้งหมด และจะครอบคลุมสินค้าในส่วนที่เหลือภายในระยะเวลา ๔ ปี ๘ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี โดยคาดว่าภาษีดังกล่าวจะสามารถครอบคลุมร้อยละ ๖๐ ของสินค้าที่มาจากสหภาพยุโรปได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ถึง ๑๕ ปี หลังจากข้อตกลงมีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม คณะเจรจาจากสหภาพยุโรปให้ความเห็นว่า สินค้าบางประเภทอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีการนำเข้าในอีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้า ก่อนที่ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากสภาของทั้งสองฝ่าย โดยคาดว่าจะสามารถพิจารณาผ่านสภานิติพิเศษบางส่วนได้ภายใน ๖ ถึง ๗ เดือนข้างหน้า และจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ ๑๘ เดือน ถึงสองปี ในการพิจารณาข้อตกลงทั้งหมด

อนึ่ง สหภาพยุโรปเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับสองของโลก (มูลค่ากว่า ๒ พันล้านยูโร) ด้วยอัตราการนำเข้าร้อยละ ๑๗ ของปริมาณการนำเข้าโลก ซึ่งเท่ากับว่าสินค้านำเข้ารวมร้อยละ ๙๒ ของสินค้าจากกลุ่มประเทศ MERCOSUR ส่งออกไปยังภูมิภาคดังกล่าวทั้งหมดกำลังจะได้รับยกเว้นภาษีการนำเข้า และสินค้านำเข้าร้อยละ ๗.๕ จะได้รับสิทธิพิเศษ (Preferential Access) คงเหลือสินค้าเพียงร้อยละ ๑ ที่จะไม่ได้รับการครอบคลุมใดๆ ในทางกลับกัน กลุ่มประเทศ MERCOSUR จะยกเว้นภาษีการนำเข้าให้กับสินค้านำเข้า ๙๑ จากสหภาพยุโรป โดยมีสินค้านำเข้าร้อยละ ๙ ที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

ที่มา: <https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/07/04/carne-pescados-y-frutas-podran-exportarse-a-europa-con-arancel-cero/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

กรกฎาคม ๒๕๖๒